



THÔNG BÁO CẤP THỜI

18 Tháng Mười, 2023

Liên Lạc: Francine Bangert / (714) 461-1182

Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

Cơ Quan Đặc Trách Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo Quận Cam (OC) Cung Cấp Phân Bón Hữu Cơ Miễn Phí cho Cư Dân Quận Cam vào ngày 4 Tháng Mười Một

Phân Bón Tặng Không Trao Lại cho các Cư Dân và Hỗ Trợ những nỗ lực Duy Trì tại OC

ORANGE COUNTY, CA (18 Tháng Mười, 2023) – Cơ Quan Đặc Trách Bảo Vệ Môi trường & Tái Tạo Quận Cam (OCWR) lấy làm hân hạnh loan báo trao tặng miễn phí Phân Bón Hữu Cơ cho toàn thể Quận Cam vào ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Một, từ 7:30 sáng đến trưa. Cư dân Quận Cam được mời đến Bãi Rác Bee Canyon Greenery (Frank R. Bowerman Landfill) tại Irvine, Valencia Greenery (Olinda Alpha Landfill) tại Brea and Capistrano Greenery (Prima Deshecha Landfill) tại San Juan Capistrano.

Cơ Quan OCWR sẽ cung cấp phân bón sẵn sàng để dùng và hoàn toàn miễn phí. Tại Bee Canyon Greenery và Capistrano Greenery, các cư dân được khuyến khích mang theo các thùng chứa hay các bao rác nylon loại chờ nặng và xuống để xúc phân hữu cơ. Tại Valencia Greenery, phân bón đã được vô bao sẵn để phân phối, mỗi gia đình sẽ được cấp giới hạn đến bốn bao, cho đến khi hết.

“Cơ Quan Đặc Trách Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo OC kiến tạo phân bón hữu cơ đầy phẩm chất từ những chất thải xanh thu hoạch từ các nhà trên toàn thể Quận Cam. Phân bón được được biến hóa hoàn toàn chu kỳ bắt đầu từ các thùng rác tại gia và biến đổi thành đất đầy màu mỡ, tăng cường cho cây cối tăng trưởng, giữ được độ ẩm, và đê nén được cỏ hoang mọc,” Giám Đốc OCWR Tom Koutroulis phát biểu: “Chương trình phân hữu cơ cộng đồng của chúng ta tạo sự hiểu biết về tính chất quan trọng của việc tái tạo hữu cơ để duy trì tài nguyên địa phương chúng ta trong nhiều năm tới.”

Phân hữu cơ của OCWR đã được chứng nhận với Con Dấu Xét Nghiệm Bảo Đảm (STA) bởi Hội Đồng Phân Hữu Cơ Hoa Kỳ, bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về phẩm chất. Việc trao tặng thân hữu đầy tính cách gia đình nhằm vào việc cung cấp cho các cư dân phân hữu cơ lành mạnh thích hợp cho sân nhà phía sau và các vườn tược gia đình. Các địa điểm để nhận phân hữu cơ bao gồm:

- FRB / Bee Canyon Greenery, 11002 Bee Canyon Access Rd., Irvine
- OA / Valencia Greenery, 1942 N. Valencia Ave., Brea
- PD / Capistrano Greenery, 32250 Avenida La Pata, San Juan Capistrano

Hãy Tạo Ảnh Hưởng cho việc Tái Tái Tạo: Chào mừng Ngày Tái Tạo Toàn Quốc Hoa Kỳ vào ngày 15 Tháng Mười Một

Các cư dân của OC có thể tự cam kết sự quyết tâm tái tạo của mình vào ngày [America Recycle Day](#)® 15 Tháng Mười Một, America Recycles Day (ARD) [Ngày Tái Tạo Hoa Kỳ]. Ngày được thừa nhận trên toàn quốc được dành cho việc quảng bá sự tái tạo trên toàn thể Hoa Kỳ xuyên qua một số các sự kiện trên toàn quốc. Các cư dân OC có thể đến nhận phân hữu cơ miễn phí vào ngày 4 Tháng Mười Một để vinh danh ARD, hãy bỏ ra chút ít thời giờ trong tháng Mười Một để thu thập và đem đến bỏ các chất thải gia dụng nguy hại miễn phí tại một trong bốn [trung tâm thu nhận chất thải gia dụng nguy hại](#) trên toàn quận, mở cửa Thứ Ba-Thứ Bảy, 9 giờ sáng – 3 giờ chiều.

Những nỗ lực nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng. Chẳng hạn như, một lon nhôm tái tạo tiết kiệm năng lượng đủ để thắp sáng một bóng đèn 100-watt cho 20 giờ hay television cho 2 giờ. Ngược lại, cũng cùng một lon nhôm nếu liệng vào trong bãi rác sẽ mất từ 80 đến 100 năm mới có thể tiêu đi, nhấn mạnh sự quan trọng của việc tái tạo.

Trang mạng [OCRecycleGuide.com](#) của OCWR là tài nguyên của những người muốn tái tạo những vật dụng không muốn giữ lại và hướng dẫn công chúng nhiều phương thức tái tạo khác nhau. Thêm vào sự tái tạo, điều cũng rất quan trọng để bảo đảm những vật dụng nguy hại như pin, sơn và các loại vật dụng lau chùi hóa học không được mang ra thải tại các bãi rác của chúng ta. Quận Cam là nhà của bốn [trung tâm thu nhận chất Thải Gia Dụng Nguy hại](#) tọa lạc tại Anaheim, Huntington Beach, Irvine và San Juan Capistrano. Các trung tâm mở cửa từ ngày Thứ Ba đến ngày Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Hướng dẫn tái tạo trên mạng OCWR, mẹo và những câu hỏi có thể tìm thấy tại [OCLandfills.com/learn](#).

Về Cơ Quan Đặc Trách Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo Quận Cam (OCWR)

OCWR phục vụ nhu cầu phế thải các rác rưởi rắn tại Quận Cam bằng phương thức cung ứng các dịch vụ thu dọn các vật phế thải, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường địa phương, đầu tư vào các doanh nghiệp tái tạo năng lượng và phát động việc tái tạo ngõ hầu bảo đảm một cộng đồng an toàn và khỏe mạnh cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ Quan quản trị một trong những hệ thống phế thải rắn đứng đầu quốc gia, ba khu vực vườn xanh, tất cả phục vụ các cư dân và các doanh nghiệp trong 34 thành phố và vùng tự trị của Quận Cam. Ba bãi rác OCWR phản ảnh việc quản trị môi trường thượng hạng. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang mạng OCWR tại [OCLandfills.com](#).

###